



ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และมหาวิทยาลัยฯ  
ได้ดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับคำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ ๓๔๕๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง มอบ  
อำนาจให้รักษาราชการแทนรองอธิการบดี กำกับการบริหาร สิ่ง และปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี จึงขอประกาศ  
รายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการ  
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ  
ทักษะ และสมรรถนะ ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ รายละเอียด  
ปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้

มหาวิทยาลัยฯ กำหนดสอบเลือกสรร **ในวันพุธที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖** ณ ห้องประชุมชลสุดา  
ชั้น ๘ อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ  
เลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ **ในวันอังคารที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖** ณ อาคารสรรพวิชญ์บริการ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัย  
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เลขที่ ๔๓ หมู่ ๖ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี หรือเว็บไซต์  
<https://person.rmutto.ac.th/>

๒. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ให้ผู้สมัคร  
ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๒.๑ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง  
หรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและ  
ประพุดติดนเป็นสุภาพชน

๒.๒ เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ  
ทักษะ และสมรรถนะ

๒.๓ ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปในวันประเมินความรู้  
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมิน  
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ  
ทักษะ และสมรรถนะก็ได้

๒.๔ การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบ  
เลือกสรร ต้องปฏิบัติดังนี้

๒.๔.๑ ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้า  
ห้องสอบเลือกสรรได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว

๒.๔.๒ ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือ เจ้าหน้าที่  
ควบคุมการประเมินโดยเคร่งครัด

๒.๔.๓ ต้องเข้าประเมินกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการประเมินกำหนดให้เท่านั้น

๒.๔.๔ ผู้เข้าสอบเลือกสรรที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบในตารางการ  
ประเมินไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

*อัมพนิ์ สก.*

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดลฤทัย ศรีทะ)

รักษาราชการแทนรองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ตำแหน่งที่ ๑ เจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิบัติหน้าที่ ณ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

สนามสอบ ห้องประชุมชลสุตา ชั้น ๘ อาคารสรรพวิชัยบริการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นางนงนุช พรหมประเสริฐ	
๒	๐๐๒	นางสาวปาริชาติ จุปะมะนัย	
๓	๐๐๓	นางสาวธิติมา วงศ์สุวรรณ	
๔	๐๐๔	นางสาวประภาพรรณ บุตรสระคำ	

ลงนาม  
อธิการบดี

รายละเอียดการสอบเลือกสรร วัน เวลา วิธีการสอบเลือกสรร และสถานที่สอบเลือกสรร

ตำแหน่งที่ ๑      เจ้าพนักงานธุรการ

หน่วยงานที่บรรจุ      กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

การประเมินสมรรถนะ (สัมภาษณ์)	คะแนนเต็ม	วัน เวลา และสถานที่
ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษา ทางการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทน เสียสละ มีความคิดริเริ่ม และมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงท่าจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น	๑๐๐	ในวันพุธที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชลสุตา ชั้น ๘ อาคารสรรพวิชัยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
คะแนนรวม	๑๐๐	